



### Chia sẻ từ chị Trần Thị Hiền, kế toán trưởng

“Đóng góp nền móng đầu tiên tại CAG với khởi điểm là cử nhân ngành kế toán, đến nay chị Hiền đã là Kế Toán Trưởng với 18 năm kinh nghiệm. Chị tự hào về hành trình mình đã và đang cùng CAG kiến tạo các công trình bền vững với giải pháp mặt dựng nhôm kính chất lượng tại Việt Nam và khu vực”.

Quay lại thời điểm bắt đầu, năm 2006 chị Hiền biết đến CAG thông qua giới thiệu của một người bạn. Chị rất ấn tượng về một công ty “start-up” với ngành nghề còn khá mới tại Việt Nam ở thời điểm đó: thiết kế, sản xuất và thi công mặt dựng nhôm kính. Nắm bắt cơ hội chị chính thức gia nhập vào gia đình CAG với bao hoài bão của tuổi trẻ.

Lúc này khi nhìn lại, chị cho biết mình đã học hỏi được rất nhiều tại CAG. Từ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán cho đến tinh thần “dám nghĩ, dám làm” mà CEO Đào Công Duy lan tỏa.



### Nhưng thực sự đã có lúc chị muốn từ bỏ....

Trong thời gian đầu làm việc tại CAG, chị có cảm giác hơi “ngộp”, khối lượng công việc kế toán rất nhiều, nhân sự lại mỏng khiến chị cống quay. Vào thời điểm ấy kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn của chị còn rất “sách vở”. Chị hiểu rằng để tăng hiệu quả công việc cần thành công chuyển hóa kiến thức đã học được trên ghế nhà trường áp dụng vào thực tế. CAG đang lớn lên từng ngày, chị không thể chậm lại bởi áp lực và sự rè dặt của bản thân.



Với quyết tâm đó, chị đã có kế hoạch nâng cấp bản thân. Đó là: Cố gắng hoàn thiện tốt nhất những công việc được giao; không ngừng HỌC HỎI kinh nghiệm làm việc từ anh/chị trong phòng hay từ chính những sai sót đã gặp phải. Đến cuối năm 2007 chị bắt đầu tham gia khóa học Kế toán trưởng tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Dưới sự hỗ trợ về thời gian và chi phí từ CAG chị đã hoàn thành xuất sắc khóa học. Từ đây tạo bước đà vững chắc cho bước nhảy xa trên con đường sự nghiệp của chị.

Nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã đem đến trái ngọt cho chị khi nhận quyết định bổ nhiệm vị trí Kế Toán Trưởng vào đầu năm 2008. Khoảnh khắc đó tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Nhưng chưa bao giờ chị ngủ quên trên chiến thắng, những bước chạy đà phát triển sự nghiệp tiếp theo đã được lên kế hoạch.

### 18 năm cùng lớn với nhiệt huyết luôn tràn đầy....

Trong suốt hành trình dài gần 2 thập kỷ, CAG không ngừng đổi mới và đưa ra những giải pháp thiết kế, thi công mặt dựng mới kiến tạo lớp vỏ ngoài hoàn hảo về thẩm mỹ và bền bỉ cùng thời gian tại công trình. Chị Hiền chia sẻ: “Chị tự hào vì đã được thử sức và đóng góp cho sự thành công của CAG ngày hôm nay. Nhiệt huyết của chị vẫn như ngày đầu, tràn đầy năng lượng cho các nhiệm vụ chinh phục mục tiêu phát triển sắp tới của công ty. Và chị tin rằng với sự quyết tâm và sự hướng dẫn của lãnh đạo, chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu vượt trội. Cùng nhau tiến về tương lai thành công và bền vững”.

Cuối cùng, trong chia sẻ của mình chị Hiền cũng gửi lời chúc đến CAG “Chúc CAG hoàn thành tốt những dự án đang thi công và tiếp tục trúng thầu nhiều dự án hơn nữa trong thời gian tới.

Chị đã, đang và sẽ luôn tự hào vì là một phần của CAG”.



[facade@cag.vn](mailto:facade@cag.vn)



Lô CN4 – 2.1, KCN Thạch Thất, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, Hà Nội

